



HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
TẠI THỤY SĨ

95
5&6
2024

Yêu Thương

TÌNH YÊU THƯƠNG hay dung thứ
mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi
sự, nín chịu mọi sự.

1 Côrintô 13:7

<u>Bài viết – Suy Gẫm :</u>	Trang
Chúa yêu chúng ta nhiều hơn	3
Đức Chúa Trời trong mối quan hệ gia đình	4
Hiếu kính người cha, người mẹ mà Chúa ban cho bạn	6
Thêm và thêm lên mãi	12
Năm sai lầm của cha mẹ giết chết sự tự tin của con	16

Sinh Hoat Hội Thánh:

Ảnh Bìa – <i>Kim Nguyệt</i>	1
Hình ảnh Trại Phục Sinh 2024	15
Sinh hoạt thiếu nhi	24
Đố Kinh Thánh	30

Ủng hộ báo Sức Mới xin gửi vào

- Số tài khoản (compte Postal): 17-391352-2 Võ Ngọc Thủy Thương
- Và ghi rõ : BÁO SỨC MỚI.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và góp phần trong công việc Chúa với chúng tôi!

Ban Biên Tập : Hình Như Bích Hạnh, Lê Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Liên,
Võ Ngọc Thủy Thương.

Cố vấn: MS. quản nhiệm Ngô Bá Tạo.

Chuẩn Bị Cho Tương Lai

II Sử Ký 21:1-6

“Người công bình sẽ thấy, bèn bắt sợ, và cười người, mà rằng: Kìa, là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, song nhờ cậy nơi sự giàu có hiểm hiệem mình. Làm cho mình vững bền trong sự ác mình!” (Thi Thiên 52:6-7).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-sa-phát đã chuẩn bị gì cho tương lai của các con? Sử sách nhận định Vua Giô-ram là vị vua như thế nào? Vua cha Giô-sa-phát có lỗi gì trong việc này? Bạn đang chuẩn bị gì cho tương lai của mình và của con cháu mình?

Vua Giô-sa-phát đã chuẩn bị thật chu đáo cho các con. Khi còn sống, vua đã ban cho sáu con trai thứ nhiều của cải và các thành bên vững trong khắp xứ Giu-đa, và vua chọn con trai trưởng là Giô-ram để nối ngôi. Thế nhưng con trai trưởng của vua lại là một kẻ tham lam và tàn ác. Sau khi lên ngôi, Vua Giô-ram đã làm điều vô cùng thâm độc mất hết tính người, là giết chết tất cả các em mình và một số thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên để *“làm cho mình mạnh mẽ,”* cũng cố thế lực và chiếm đoạt tài sản của họ.

Sách *Sử Ký* cho biết Vua Giô-ram chỉ cai trị được tám năm tại Giê-ru-sa-lem, và khi qua đời chẳng ai thương tiếc (câu 20), đây là dấu hiệu cho thấy vua không được Đức Chúa Trời ban phước. Sử sách nhận xét Vua Giô-ram đã *“đi trong con đường của các vua Y-sơ-ra-ên, theo điều nhà A-háp đã làm”*. Lý do Vua Giô-ram có những việc làm xấu xa và gian ác như vậy là vì *“có cưới con gái A-háp làm vợ”* (câu 6).

Dù Vua Giô-sa-phát đã chuẩn bị thật chu đáo cho các con đầy đủ mọi sự về thuộc thế nhưng vua không chuẩn bị tốt cho đời sống thuộc linh. Vua đã cưới cho thái tử Giô-ram con gái Vua A-háp của Y-sơ-ra-ên, và mẹ của cô gái này là Hoàng hậu Giê-sa-bên khét tiếng gian ác, là người đã đưa cả Y-sơ-ra-ên lún sâu vào sự thờ phượng Ba-anh và Át-tát-tê. Hậu quả là Vua Giô-ram của vương quốc Giu-đa phía nam lại đi theo đường lối của các vua phía bắc và làm những điều xấu xa, gian ác như nhà A-háp đã làm, dẫn đến chỗ hủy diệt gần hết nhà cha của mình.

Mọi sự chuẩn bị cho tương lai của chính mình và của con cháu là việc cần quan tâm, nhưng nếu chỉ quan tâm để có được tiền của, địa vị, danh vọng v.v... mà không quan tâm xây dựng một nền tảng thuộc linh vững chắc bằng sự học hỏi và làm theo Lời Chúa thì với cái nhìn của người đời dường như là khôn ngoan nhưng trong mắt Chúa lại là vô cùng ngu dại. Khi Vua Giô-sa-phát cho con trai mình cưới con gái nhà A-háp để củng cố thế lực, tưởng là khôn ngoan nhưng cũng thật là ngu dại, cuối cùng đi đến chỗ cả gia đình gần như bị hủy diệt. Khi chúng ta vì theo đuổi lợi lộc hay ham muốn thế gian mà bỏ qua Lời Chúa thì hậu quả cho bản thân và gia đình mình thật thương đau.

Bạn đang chuẩn bị cho bản thân và gia đình vật chất đầy đủ hay một đời sống thuộc linh mạnh mẽ?

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để biết xây dựng một đời sống thuộc linh giàu có trong Chúa và làm theo Lời Chúa thay vì đầu tư cho một tương lai giàu có vật chất nhưng nghèo nàn về thuộc linh.

Sống Kính Sợ Chúa

Giê-rê-mi 52:1-2

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ô-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5).

Hai vị vua nào được nhắc đến trong phần Kinh Thánh này? Vì sao Vua Sê-đê-ki-a không làm điều thiện giống vua cha? Bài học này giúp bạn sống với Chúa như thế nào?

Hai vị vua được nhắc đến ở đây là Vua Giê-hô-gia-kim và Vua Sê-đê-ki-a. Cả hai đều là con của Vua Giô-si-a, một vị vua tin kính Chúa, có lòng mềm mại lắng nghe lời sửa trị từ Đức Giê-hô-va (Giê-rê-mi 1:3; II Các Vua 22:19). Vua Giê-hô-gia-kim tên thật là Ê-li-a-kim, được vua Ai Cập lập làm vua vào năm hai mươi lăm tuổi (Giê-rê-mi 36:1-32) và trị vì Giu-đa 11 năm. Tên của vua có nghĩa là “Giê-hô-va vững lập”, nhưng trong thời gian cai trị, vua lại làm nhiều điều ác ở trước mặt Chúa như lia bỏ Ngai, thờ hình tượng, sống ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân qua việc xây dựng nhiều lâu đài đang khi dân chúng chịu sưu cao thuế nặng từ Pha-ra-ôn, lại rất cứng lòng chẳng hề chịu nghe lời tía sửa trị từ Đức Giê-hô-va để được tha thứ và phục hồi (Giê-rê-mi 22:13-19). Tương tự như thế, Vua Sê-đê-ki-a là vị vua cuối cùng của Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, con út của Vua Giô-si-a và bà Ha-mu-ta (câu 1), tên của ông là Ma-tha-nia, được Vua Nê-bu-cát-nét-sa lập làm vua năm hai mươi một tuổi và đổi tên thành Sê-đê-ki-a có nghĩa là “ngay thẳng với Giê-hô-va” (II Các Vua 24:17). Ông được lịch sử nhắc đến là một vị vua cứng lòng, làm điều ác trước mặt Chúa và chẳng lắng nghe Lời Đức Chúa Trời khuyên dạy qua các tiên tri của Ngài (II Sử Ký 36:12-13).

Câu 2 cho biết Vua Sê-đê-ki-a “làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc Vua Giê-hô-gia-kim đã làm”. Là con của vị vua tin kính Giô-si-a nhưng Vua Sê-đê-ki-a lại không học theo gương vua cha mà lại bắt chước vị vua gian ác Giê-hô-gia-kim. Vì sao? Lý do chính là vì vua không kính sợ Đức Chúa Trời, không thấy việc ông được làm vua là do Chúa chọn để phục vụ Chúa và dân Ngài. Khi một người lãnh đạo không nhìn thấy ơn Chúa mà chỉ thấy quyền lực trong tay thì sẽ sống vô ơn. Người ấy rất thích bắt chước và cấu kết với những thành phần bất kính dẫn đến cuộc đời không những hoàn toàn mất phước mà còn ảnh hưởng đến cả dân Chúa nữa.

Chúng ta thấy một hình ảnh trái ngược trong Tân Ước, đó là ông Ti-mô-thê. Ông có cha là người Hy Lạp theo tôn giáo đa thần, có mẹ và bà ngoại là người tin kính Chúa. Tạ ơn Chúa vì ông không bị ảnh hưởng nếp sống của cha nhưng đã theo gương mẹ và bà để học Lời Chúa từ khi còn thơ ấu. Ông sống kính sợ Chúa, nhờ đó khi được Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn, ông đã trở nên một mục sư phục vụ Chúa hết lòng. Xin Chúa cho chúng ta sống kính sợ Chúa và luôn ghi nhớ ơn Ngài để cuộc đời luôn hữu dụng cho Chúa và cho nhiều người.

Đời sống thuộc linh bạn đang chịu ảnh hưởng của ai?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Chúa đã cho con nhiều gương tin kính trong lịch sử Hội Thánh. Xin giúp con mỗi ngày noi theo đời sống tin kính của tiền nhân để con trở nên gương tốt cho con cháu con noi theo. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

www.hoithanhvuonkhoaz.com

Liên Lạc:



Nhóm Sứ Mới - Tel: 079 609 62 59

E-mail: sucmoi@gmail.com

www.facebook.com/sucmoi

*” Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được Đức Mối,
Cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc,
Đi mà không mòn mỏi. ”*

Ê-sai 40 : 31

Địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng tại từng khu vực :

Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne.

Genève : Paroisse protestante Servette-Vieux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève.

Aarau : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau.

St. Gallen: Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,
9008 St. Gallen.

Lưu ý : ngày và giờ thờ phượng Chúa xin liên lạc với Mục sư:

Địa chỉ: Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin de la Scierie 45F, 2504 Biel/Bienne.

Tel. 079-673 44 28

E-mail: ngobatao@hotmail.com

Trang web: nguyen-song.com